



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๑๖๓,๕๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’ ชูธง รั้งน้องต้านคอร์รัปชัน โกงชาติ-โกงแผ่นดิน



รั้งน้องต้านคอร์รัปชัน คำนี้ฟังดูเครียดและดูจริงจัง หลายคนต้องฉงนงุนงงว่า แล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้หรือไม่ และปัญหาคอร์รัปชัน นิสิต นักศึกษา จะมาช่วยแก้ไขได้หรือวันหนึ่งจุง นิสิต มศว. เขาซาเริ่มแนวคิดนี้จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่เรียบร้อยแล้ว

นายกิตติชัย เลื่องงาม “แพร์” ทำงานอยู่ในสภานิสิต มศว. นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เล่าว่า ผมทำงานใกล้ชิดกับกองกิจการนิสิต ทำให้ทราบข่าวว่าที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประชุมกันและพิจารณาโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ทันตแพทย์บัณฑิต จริญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ม.ม.ทิตล เป็นประธาน ดังนั้นจึงได้ขยายผลการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมรับน้อง ซึ่งอธิการบดี มศว. ได้ให้แนวคิดและขอให้ นิสิต มศว. ขยายผลในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในปีนี้อย่าง

“ในส่วนของสภานิสิตเราจะทำ การดูแลและเป็นหูเป็นตาในการจัดกิจกรรมของทุกคณะ ทุกสโมสร และจะประชาสัมพันธ์นโยบายการรับน้องใหม่ต้านคอร์รัปชันให้ทุกคนได้รับทราบ ถือเป็นแนวคิดที่ดีมาก เพราะแต่ละปีเราจะเห็น

เรื่องการละเลยพฤติกรรมและการสร้างอัตลักษณ์น้องใหม่ อีกทั้งเรื่องราวของการคอร์รัปชันเป็นปัญหาใกล้ตัวเรามาก จะเห็นว่าการคอร์รัปชันเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น เอาเปรียบสังคมและประเทศ ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการคอร์รัปชันเงินงบประมาณ หรือภาษี แม้เพียงเราลอกข้อสอบ นี่ก็เรียกการคอร์รัปชันแล้วครับ มันทำให้คนที่เขาทำดี ทำตามกฎหมาย เขามีความรู้สึกท้อแท้ หากคนลอกข้อสอบได้คะแนนดีทุกครั้ง ในส่วนของคนที่ไม่ลอกกลับได้คะแนนไม่ดี ผมว่าการเน้นให้น้องใหม่ใส่ใจในประเด็นการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 1 ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ผมว่ามันอาจจะเข้าไปด้วยซ้ำ ควรจะปลูกฝังและสอนกันตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นอนุบาลจะต้องอย่างนี้ และต้องทำในทุกระดับชั้นด้วยครับ เขาจะได้คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว”

น.ส.พรทัญย์ ชำพรมาศ “แอมแปร์” ทำงานอยู่ในสภานิสิต มศว. นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า เราอาจจะคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เมื่อพูดถึงคอร์รัปชันต้องเกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง แต่ความจริงแล้ว เรื่องของคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่ สมัยที่เรียน ม.ป.ล.าย ให้เพื่อนลอกข้อสอบ เพราะเรารักเพื่อน แต่เป็นความรักที่ผิดๆ ทั้งคนลอกและคนให้ลอกก็ผิดกันทั้งคู่ จึงบอกกับตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้

“การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจะทำให้เราสามรถเข้าสู่วงจร